



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาติดตามกรณีประเทศไทยควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี้ภัยอุยกูร์



คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามกรณีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเรียกร้องให้ประเทศไทยมีการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศในการควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี้ภัยอุยกูร์ ซึ่งประเทศไทยได้มีการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี โดยคณะกรรมการได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง สภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง อาทิ

- นโยบาย มาตรการ และแนวทางของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้แสวงหาที่ลี้ภัยชาวอุยกูร์
- สภาพความเป็นอยู่และการดูแลกลุ่มผู้แสวงหาที่ลี้ภัยชาวอุยกูร์ในสถานที่กักกันตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีต่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้แสวงหาที่ลี้ภัยชาวอุยกูร์

โดยคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประเทศไทยได้ควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี้ภัยชาวอุยกูร์ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จากกรณีการกระทำความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยได้มีการผลักดันและส่งกลับไปยังประเทศตุรกีและสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในบางส่วน ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมตัวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน ๔๙ ราย ซึ่งเป็นการควบคุมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ วรรคสาม

ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการปรับปรุงการดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดอาหารฮาลาลให้ทุกมื้อ การอนุญาตให้ติดต่อญาติ การจัดกิจกรรมร่วมกลุ่มปฏิบัติศาสนกิจและการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์เพื่อผ่อนคลายความเครียด การจัดให้มีการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานกักกันแห่งใหม่

